

**BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN
GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP BÙI CHU
(Nhiệm kỳ 2017÷2023)**

Kính thưa:

- Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng, Tổng linh hướng GĐPTTTCG Việt Nam
- Quý cha Tổng linh hướng và linh hướng các giáo phận trong cả nước
- Quý cha khách mời danh dự của đoàn thể GĐPTTTCG VN
- Anh Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng ban BCH GĐPTTTCG VN
- Quý BCH GĐPTTTCG các cấp tại các giáo phận bạn.

I- GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM và TÌNH HÌNH CHUNG CỦA GĐPTTTCG GP BÙI CHU:

Giáo phận Bùi Chu nằm gọn trong tỉnh Nam Định bao gồm 6 huyện: Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng và khu vực giáo xứ Khoái Đồng trong thành phố Nam Định với số giáo dân là 398.050 người, chiếm tỉ lệ 36.5% người dân trong cả tỉnh.

Năm 2006, được phép của ĐHY Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn, BCH GĐPTTTCG VN đã đến giáo phận Bùi Chu để xin phép được phát triển đoàn thể theo tinh thần tái lập đoàn thể truyền thống của giáo phận trước đây là Liên Minh Thánh Tâm và đã được Đức cố giám mục giáo phận Giuse Hoàng Văn Tiệm cho phép thành lập đoàn thể GĐPTTTCG tại giáo phận Bùi Chu hoạt động cho đến ngày hôm nay.

Trong nhiệm kỳ 2017÷2023, cùng với tình hình khó khăn chung của đất nước, GĐPTTTCG GP Bùi Chu với sự quan tâm, khích lệ của Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, chủ chăn của giáo phận; sự đồng hành, hướng dẫn tận tình của cha Tổng linh hướng Đaminh Nguyễn Văn Vàng và quý cha linh hướng Ban chấp hành (BCH) các cấp, cũng như sự tận tình, năng nổ điều hành của ông cố Giuse Trần Thế Việt, Trưởng ban và các thành viên trong BCH giáo phận, cũng như sự cộng tác nhiệt tình của anh chị em đoàn viên và BCH các cấp đã giúp đoàn thể vượt qua nhiều khó khăn để đạt được nhiều thành quả tốt đẹp và đã được BCH GĐPTTTCG VN công nhận là đơn vị điển hình trong cả nước về công tác phát triển trong nhiệm kỳ 2017÷2023.

II- CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Hiện nay, vị chủ chăn của giáo phận Bùi Chu là Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, cộng tác với ngài còn có cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Giang. Đoàn thể GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu được hướng dẫn bởi cha Tổng linh hướng Đaminh Nguyễn Văn Vàng và một Ban thường vụ điều hành cấp giáo phận gồm 6 người, do ông cố Giuse Trần Thế Việt làm Trưởng ban. Ngoài Ban thường vụ, BCH giáo phận còn có

đầy đủ các Ban chuyên môn theo nội quy đoàn thể như: Ban Thư ký, Ban Huấn luyện Tông đồ, Ban Phát triển, Ban Bác ái, Ban Truyền thông... và các Trưởng ban BCH các giáo hạt cộng tác.

Theo hướng dẫn của BCH GDPTTTCG VN về việc tổ chức kiện toàn sinh hoạt đoàn thể trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023; BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu đã tổ chức thực hiện như sau:

- BCH GDPTTTCG cấp giáo phận được bầu năm 2021 sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 6 năm (2022÷2028).

- BCH GDPTTTCG cấp giáo hạt đã được kiện toàn nhân sự trong năm 2023 là 10/11 giáo hạt.

- Các xứ đoàn đã kiện toàn được 60/62 xứ đoàn.

- Các ban chuyên môn đã thành lập và bổ xung nhân sự đầy đủ theo quy định của nội quy đoàn thể.

- BCH giáo phận đã có quy chế hoạt động theo hướng dẫn của BCH GDPTTTCG VN và đã thực hiện quy định sinh hoạt hội họp thường kỳ hàng tháng theo quy định chung của đoàn thể.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ:

1/ SINH HOẠT ĐẠO ĐỨC:

Sinh hoạt đạo đức tại các xứ đoàn trong giáo phận Bùi Chu đã dần đi vào nề nếp. Thánh lễ Đền tạ thứ Sáu đầu tháng đều được thực hiện với số đoàn viên tham dự đạt được tỉ lệ 75%; giờ kinh Đền tạ luân phiên tại các gia đình vào thứ Sáu hàng tuần có hơn 63% đoàn viên tham gia. Riêng nghi thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu làm chủ các gia đình đã tổ chức được ở 30/62 xứ đoàn trong giáo phận. Sinh hoạt Châu Chúa Giêsu Thánh Thể, Suy tôn đàng Thánh giá tại các xứ đoàn có 80% đoàn viên tham gia.

Việc tổ chức học hỏi Kinh Thánh, chia sẻ lời Chúa tại các xứ đoàn có thực hiện nhưng vẫn còn khó khăn, chỉ khoảng 15% xứ đoàn tổ chức được.

2/ CÔNG TÁC BÁC ÁI & ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO HỘI:

Trong nhiệm kỳ hoạt động (2017÷2023), từ chỗ chưa xây dựng được tinh thần biết chia sẻ bác ái, đóng góp phục vụ xây dựng cơ sở vật chất cho Giáo hội của đoàn thể trong giai đoạn đầu; đến nay, đây là một sinh hoạt được BCH GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu tổ chức mời gọi, vận động ân nhân và các xứ đoàn thực hiện thường xuyên trong hoạt động hàng năm và đã đạt được một kết quả rất đáng khích lệ:

- Tổng số tiền GDPTTTCG giáo phận đã vận động, đóng góp được trong nhiệm kỳ là 9 tỷ 360 triệu đồng. Cụ thể là các đóng góp: ủng hộ việc xây dựng nhà thờ Chánh tòa Bùi Chu 200 triệu; đóng góp cho Đại Chung viện Đức Mẹ Vô Nhiễm giáo phận 60 triệu; đóng góp chia sẻ GDPTTTCG TGP Huế bão lụt năm 2019 là 10 triệu; hỗ trợ đoàn viên GDPTTTCG TGP Sài Gòn ảnh hưởng đại dịch Covid năm 2022 là 20 triệu...

Riêng trong năm 2023, các xứ đoàn trong giáo phận Bùi Chu đã vận động đóng góp cho công tác bác ái, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất Giáo hội được số tiền cụ thể như sau:

- Thăm hỏi, chia sẻ cho người nghèo; giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn số tiền 382 triệu đồng.

- Đóng góp cho việc xây dựng nhà thờ, nhà giáo lý tại các giáo xứ trong và ngoài giáo phận số tiền 1 tỷ 751 triệu đồng.

Nổi bật trong công tác này là sự đóng góp nhiệt tình của gia đình ông cố Giuse Trần Thế Việt với số tiền 290 triệu đồng để góp phần vào thành quả chung của đoàn thể GĐPTTTCG trong giáo phận.

3/ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN:

Đây là công tác mà GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu đang dần tổ chức, củng cố, bổ sung nhân sự để phát triển trong giai đoạn sắp tới nhằm giúp hoạt động của đoàn thể đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững hơn. Trong năm 2024, dự kiến BCH giáo phận với sự hỗ trợ của GĐPTTTCG VN, sẽ tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo dành cho thành viên BCH các cấp nhằm giúp nâng tầm công tác chỉ đạo trong sinh hoạt của đoàn thể.

IV- CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ Củng cố PHÁT TRIỂN:

Vượt qua những khó khăn trong tình hình chung của Giáo hội và xã hội, nhất là sau cơn đại dịch Covid 19 đều có những suy thoái, trở ngại nhất định; công tác phát triển đoàn thể của GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu từng bước vẫn có những phát triển vững chắc. Bắt đầu nhiệm kỳ năm 2018, toàn giáo phận đã phát triển đoàn thể tại 11 giáo hạt, với 55 xứ đoàn và có được tổng số 12.553 đoàn viên cùng với 77 đoàn viên dự bị (*đã tham gia sinh hoạt nhưng chưa được tuyên hứa gia nhập chính thức*).

Trong nhiệm kỳ, từng năm số xứ đoàn và đoàn viên tiếp tục tăng lên nhưng cơn đại dịch đã làm cho nhiều năm liền công tác phát triển đã bị chững lại và cho đến nay, sau nhiều bước củng cố, đẩy mạnh công tác phát triển, đồng thời tích cực củng cố phát triển tại những xứ đoàn có khó khăn về nhân sự lãnh đạo, đoàn viên giảm sút do qua đời hoặc chuyển đi nơi khác, dao động bỏ sinh hoạt... Cho đến nay, ngày 15 tháng 10 năm 2023, tình hình phát triển của GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu đã có tổng kết như sau:

- Tổng số đoàn viên 18.067 người, sinh hoạt trong 62 xứ đoàn của 11 giáo hạt, bao gồm 14.810 đoàn viên chính thức (9.907 đoàn viên nữ), 3.257 đoàn viên dự bị. Như vậy trong nhiệm kỳ, GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu đã tăng thêm được 07 xứ đoàn, 2.257 đoàn viên chính thức và 3.180 đoàn viên dự bị.

- Công tác phát triển vẫn còn khiêm tốn, chưa đạt được định mức mà Đức cha Tôma, giám mục giáo phận thử thách đề ra trong Đại hội tổng kết của giáo phận (20.000 đoàn viên) nhưng cũng đã nói lên những nỗ lực vượt bậc của cộng đoàn, từ cha Tổng linh hướng Đaminh đến anh chị em đoàn viên và thành viên BCH các cấp của giáo phận đã kiên trì phấn đấu trong suốt nhiệm kỳ.

+ Phương hướng phát triển sắp đến:

- Tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện, để số đoàn viên dự bị sau thời gian thử thách được chính thức tuyên hứa gia nhập đoàn thể.

- Ban Phát triển tăng cường nhân sự đến giới thiệu đoàn thể tại hai giáo hạt còn lại của giáo phận là: Báo Đáp và Liễu Đề cũng như các giáo xứ còn lại của 11 giáo hạt, để thời gian sắp đến với nguồn trợ lực của Thánh Tâm Chúa Giêsu, Trái Tim Tình Yêu của Chúa sẽ có thể ngự trị trọn vẹn trong giáo phận thân yêu.

V- NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

- Hoạt động của đoàn thể phải gắn liền với giáo phận, biết cộng tác mật thiết và nhiệt thành với mọi sinh hoạt của giáo phận qua cha Tổng linh hướng và đặc biệt được sự quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn của vị chủ chăn - Đức giám mục giáo phận thì hoạt động tông đồ của đoàn thể sẽ đi đúng hướng và hiệu quả.

- Định hướng hoạt động của đoàn thể phải được thông suốt trong BCH các cấp ở các phiên họp trong tinh thần hiệp hành; để mọi chương trình, kế hoạch của đoàn thể đề ra theo sự hướng dẫn của Giáo hội, được tất cả các thành viên của đoàn thể thực hiện trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương.

Kính thưa quý cha và cộng đoàn,

GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu chúng con xin đôi nét báo cáo về những nỗ lực của chúng con trong công tác phát triển đoàn thể, mời gọi thêm những chứng nhân cho tình yêu và Lòng Thương xót của Chúa; những thành quả khiêm tốn này xin được góp phần vào sứ vụ đem Lửa Mến của Thánh Tâm Chúa Giêsu đến sưởi ấm những tâm hồn nguội lạnh, những người còn thờ ơ với tình yêu vô biên của Thiên Chúa và cũng góp phần vào công tác Loan Báo Tin Mừng của Giáo hội hôm nay.

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu chúc lành cho quý cha và cộng đoàn.

Giáo phận Bùi Chu, ngày 15 tháng 10 năm 2023

**CHUẨN THUẬN CỦA CHA
GDPTTTCG GIÁO PHẬN**

**TM BCH GDPTTTCG GP
TRƯỞNG BAN**

ĐAMINH NGUYỄN VĂN VÀNG

GIUSE TRẦN THẾ VIỆT